

SAKURA PARTY

OSAKA – TOKYO 7D4N BY TG



VTG ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานกับการปาร์ตี้
ใต้ต้นซากุระในยามค่ำคืน พร้อมนอนเรียวกัง แชน้ำแร่ 2 คืน



นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ชิชิโอกะ ยามานาชิ โตเกียว นิกโก้

- เกียวโต** วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิฏูตี๋มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชุมประตูลีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ศาลเจ้าเฮย์อัน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเต็มไปด้วยดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ทั้งสีขาวและชมพูเต็มสวน
- ชิชิโอกะ** ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น, อีสาระกับการเลือกซื้อสินค้ากว่า 165 แปรนด์ดังที่ โกเท็มบะ พรีเมียม เอาร์ทเลท
- ยามานาชิ** ชื่นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคะ เซ็นเกิน, เยี่ยมเยือนหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคโค ที่ติดอันดับ 1 ใน 100 เรื่องความใสสะอาดของน้ำ
- โตเกียว** นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ซอปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ, อีออน มอลล์ แหล่งช้อปปิ้งที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย
- นิกโก้** ชมความสวยงามของ น้ำตกเคงอน น้ำตกชื่อดังของเมืองมรดกโลก ชมศาลเจ้าโทโชกุ งานสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมอายุกว่า 390 ปี ชมสะพานชินเคียว ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งของบรรดาสะพานไม้โบราณในญี่ปุ่น, **สนุกสนานกับการปาร์ตี้ใต้ต้นซากุระภายในงานเทศกาลซากุระ “HANAMI PARTY 2018”**
- โยโกฮาม่า** พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ทานบุฟเฟต์ซาปู + เทียวเต็มทุกวัน!!

กำหนดการเดินทางวันที่ 11-17 เมษายน 2561 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

- 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง
- 23.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

สนามบินคันไซ >> เกียวโต >> วัดคิโยมิจิ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
>> ศาลเจ้าเฮย์อัน >> นาโกย่า



- 07.00 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
- นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม วัดคิโยมิจิ หรือ วัดน้ำใส วัดที่ใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวถนนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช่ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วิธีการตอกเข้าลิ้นคล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระโพธิสัตว์อโลกิตศวรร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิดกระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้หรือประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ปุ่น สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แดงกวาดอง หัวไชเท้า มะเข็ยยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น ทั้งกาต้มน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด
- เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ **ศาลเจ้าฟูชิมิ อิฮาริ** เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือของชาวญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มีความเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการกสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพจิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตาไปกับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **ศาลเจ้าเฮย์อัน** ซึ่งสร้างในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโตครบ 1,100 ปี ในปีค.ศ.1895 ร่วมชมสวนซากุระ ซึ่งเต็มไปด้วยดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ทั้งสีขาวและชมพูเต็มสวนรายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่งดงาม เหมาะแก่การเก็บภาพประทับใจและถ่ายภาพคู่กับดอกไม้ประจำชาติญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้เข้าชมการตกแต่งสวนแบบญี่ปุ่น ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ **เมืองนาโกย่า**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ **ภัตตาคาร**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ **โรงแรม NAGOYA KANKO HOTEL** หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> โทเทมบะ เอาร์ทเล็ท >> คาวากูจิโกะ >> ศาลเจ้าอาราคูระ เซ็นเกิน



เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ **ทะเลสาบฮามานะ** ทะเลสาบที่เพาะพันรูปปลาไหลขนาดใหญ่ และยังเป็นจุดแวะพักรถที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว ภายในบริเวณนั้น จะมีร้านค้ามากมายหลากหลายที่ขายสินค้าที่มีส่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลองพายปลาไหล, ก้างปลาไหลอบกรอบและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก จากนั้นออกเดินทางสู่ **เมืองยามานาชิ** ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตาไปกับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ **ภัตตาคาร**

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เขต **วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่** เพื่อนำท่านสู่ **โกเท็มบะ พรีเมียม เอาร์ทเล็ท** ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งราคาสินค้าราคาค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นๆ ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระ **เซ็นเก็น** เพื่อเข้าชมเจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สีแดงห้าชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิตะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปีค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก **โรงแรม KAWAGUCHIKO PARK HOTEL** หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
***** อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีชาบู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่น ๆ อีกหลายชนิด *****
 จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่ **ยามานาชิ >> โอชิโนะ ฮักโค >> ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> ชินจูกุ**

เช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ **โอชิโนะ ฮักโค** บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและแทรกซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปีค.ศ.1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ **ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)** ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร
เที่ยง **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

บ่าย นำท่านเดินทางสู่มหานครโตเกียว เพื่อช้อปปิ้งที่ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง ที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปปิ้งที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากมีสินค้ารองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมชั้นนำ สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น ทั้งแบบเก่าและใหม่ ไปจนถึงร้านอาหารหลากหลายสไตล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

โรงแรมที่พัก **SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL** หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า **โตเกียว >> นิกโก้ >> น้ำตกเคง่อน >> ทะเลสาบชูเซ็นจิ >> ศาลเจ้าโทโชกุ >> คินุกาวา >> ชมสวนซากุระ**



เช้า **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ "นิกโก้" เมืองที่มีชื่อเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามและแสนสงบ และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิม ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตาไปกับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน เพื่อนำท่านชมความงามของ "น้ำตกเคง่อน" น้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ "จุดชมวิว" โดยการ "ลงลิฟท์" ไปชั้นล่างที่ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของน้ำตกแห่งนี้ได้งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายน้ำที่เย็นชื่นฉ่ำใจ

เที่ยง **รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ ณ เมืองซันไต ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟซันไต ทำให้ลาวาไหลลงมาก่อตัวเป็นแอ่งที่บริเวณเชิงเขา โดยปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่พักผ่อนและรีสอร์ทมากมาย จากนั้นนำท่านชม "ศาลเจ้าโทโชกุ" ที่เก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเอะยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักเป็นรูปสิงปัดหู ปัดตา ปัดปาก แสดงถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้อื่น ซึ่งเป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่ผาสุกของชาวญี่ปุ่นในยุคนั้น อีกอีกหนึ่งปติมากรรมที่พลาดไม่ได้คือภาพแกะสลักแมวหลับ เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของความสงบสุขของชาวญี่ปุ่น ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ห่างจากศาลเจ้าโทโชกุออกไปไม่กี่นาทีท่านจะพบกับ "สะพานชินเคียว" สร้างจากไม้โดยมีเสาหินรองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไม้ของญี่ปุ่น ทาด้วยสีแดง สมัยก่อน สะพานนี้ใช้เฉพาะเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นในการข้ามแม่น้ำไดยาเคะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม KINUGAWA PLAZA หรือ ระดับเทียบเท่า

นำท่านเดินเท้าสู่งาน "HANAMI PARTY 2018" สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งทาน

อาหารค่ำใต้ต้นซากุระที่ประดับไฟสวยงาม พร้อมทั้งชมการแสดงต่าง ๆ การนั่งทานอาหารใต้ต้นซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ถือเป็นประเพณีญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพราะช่วงเวลาที่ซากุระจะบานสะพรั่งสวยงามนั้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะออกมานั่งสังสรรค์ใต้ต้นซากุระ ชื่นชมบรรยากาศ มีความสุขไปกับการได้อยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นครอบครัว พนักงานในบริษัท กลุ่มเพื่อน ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าซากุระ สื่อถึงความสามัคคีและเป็นสัญลักษณ์ถึงการเริ่มต้นใหม่

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ(เบนโตะ*) ภายในงานเทศกาล

ภายในโรงแรมให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาติมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บ ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวา และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

*เบนโตะ อาหารกล่องแบบญี่ปุ่น เป็นอาหารลักษณะแห้ง ๆ มีทั้งแบบทอด นึ่ง และผักผลไม้สด โดยวัตถุดิบที่ใช้ จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

วันที่หก

คินุกาวา >> เก็บสตรอเบอร์รี่ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >>

อioon มอลล์ >> โยโกฮาม่า >> พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ >> สหามบินฮาเนดะ



08.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่สวนสตรอเบอร์รี่ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บสตรอเบอร์รี่สด ๆ ทาน ซึ่งการปลูกผักและผลไม้ในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะเน้นในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยเสมอ ท่านสามารถเด็ดทานได้ในทันทีโดยไม่ต้องกลัวสารเคมีปนเปื้อน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าเมืองโตเกียว

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คันนอนประดิษฐานอยู่และเป็นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีชื่อว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้า เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นชุมประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกชุมหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ ท่านสามารถชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อioon มอลล์ เพื่อซื้อของอุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า พาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราเม็งเป็นบะหมี่น้ำของญี่ปุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ที่มาของราเม็งเชื่อว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้แน่ชัด ราเม็งเริ่มเป็นที่นิยมในยุคโชวะ ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่

ที่ 2 แบริ่งราคาถูกจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ตลาดญี่ปุ่น และขณะเดียวกับที่ทหารญี่ปุ่นได้กลับมาจากที่รบที่ประเทศจีน ทหารญี่ปุ่นได้คุ้นเคยกับอาหารจีนมาก่อนทำให้ราเม็งมีการขายได้ดียิ่งขึ้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราเม็งถือกันว่าเป็น food amusement park ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ย้อนยุค มีร้านราเม็งให้เลือกชิมกันตามใจชอบ นอกจากร้านราเม็งก็ยังมีร้านขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซื้อหากันนอกจากราเม็ง ส่วนชั้นบนจะเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราเม็ง เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้นที่เอาไว้ทำราเม็ง นอกจากนี้ก็จะมีของที่ระลึกจำหน่ายอีกด้วย

คำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราเม็งตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สหามบินฮานาเนดะ เพื่อทำการเช็คอิน

วันที่เจ็ด

สหามบินฮานาเนดะ >> สหามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

00.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

04.50 น. ถึงสหามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง 11-17 เมษายน 2561

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัวเครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	67,900.- บาท	36,900.- บาท
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	61,300.- บาท	33,300.- บาท
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	51,000.- บาท	27,900.- บาท
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	11,000.- บาท	11,000.- บาท

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจาร์ณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัดคฤเทศ์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน

***** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว *****

6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **31 ตุลาคม 2560** และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกิดเกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อ